



Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 11/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và chỉ đạo phiên họp trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

2021 - 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, các địa phương.

Tại điểm cầu tỉnh Thái Bình, các đồng chí:

Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố dự phiên họp.

Đây là phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm

kỳ 2021 - 2026 với quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 12 nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chính phủ đã xác định 6 quan điểm, định hướng chỉ đạo điều hành; đồng thời, xác định 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu của giai đoạn 2021 - 2025 nhằm bảo đảm hoàn thành 23 chỉ tiêu đã đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu chính như: tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5 - 7%; tỷ trọng công nghiệp, chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP; đóng góp của năng suất

(Xem tiếp trang 4)
MINH HƯƠNG

Công bố quyết định về công tác cán bộ



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: NGỌC LINH

Sáng ngày 11/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà, Phó Trưởng đoàn

(Xem tiếp trang 4)
THU HIỀN

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH Hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà cho người nghèo

Sáng ngày 11/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ tổ chức khánh thành và bàn giao nhà chữ thập đỏ cho gia đình bà Nguyễn Thị Quát, thôn Vọng Lỗ, xã An Vũ.

Gia đình bà Quát thuộc diện hộ cận nghèo, bà sống cùng cháu và chị gái bị bệnh nặng không có khả năng lao động; bản thân bà cũng thường xuyên đau yếu. Căn nhà diện tích 20m² của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa có điều kiện để sửa chữa. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ 30 triệu đồng cùng kinh phí của gia đình để bà Quát xây nhà mới. Sau gần 3 tháng thi công, đến nay căn nhà rộng 50m² đã được hoàn thiện với tổng kinh phí trên 140 triệu đồng.

NGUYỄN CƯỜNG

MTTQ THÀNH PHỐ Triển khai giám sát chuyên đề năm 2021

Sáng ngày 11/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát công tác quản lý cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ đối với đảng ủy các phường, xã; kế hoạch giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch UBND các phường, xã năm 2021.

Theo kế hoạch, nội dung giám sát tập trung vào kết quả thực hiện một số quy định của Đảng về công tác cán bộ; kết quả thực hiện các quy định về chuyển đổi vị trí việc làm, kê khai, công khai tài sản đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước các cấp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp công dân của chủ tịch UBND các phường, xã; việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tình hình, kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... Trong đó, chú trọng nội dung giám sát về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, dân chủ, khách quan, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và tuân thủ các quy định của pháp luật; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Thời gian đoàn giám sát thực hiện việc giám sát từ ngày 20 - 30/8/2021.

MINH NGUYỄN

Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác đội khối trường học

Trong hai ngày 10 - 11/8, Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác đội khối trường học cho tổng phụ trách các trường tiểu học, THCS năm học 2021 - 2022.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hội nghị được tổ chức với hình thức truyền hình trực tuyến từ Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh tới 8 điểm cầu tại 8 huyện, thành đoàn với sự tham gia của hơn 400 tổng phụ trách trong toàn tỉnh. Qua hội nghị, các tổng phụ trách được tập huấn kỹ năng công tác chăm sóc giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên; nghi thức, nghi lễ của Đội Thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh; vai trò của giáo viên tổng phụ trách trong công tác tuyên truyền về quyền trẻ em; kỹ năng phòng, chống tác nhân thương tích, xâm hại tình dục; kỹ năng chăm sóc và giáo dục trẻ em trong bối cảnh dịch Covid-19; múa hát tập thể và dân vũ.

TÚ ANH

Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/8

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 11/8, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 204,8 triệu người, trong đó hơn 4,32 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, trong ngày 11/8, cả nước ghi nhận thêm 8.766 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 8.752 ca trong nước và 14 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam đã ghi nhận 236.901 ca nhiễm Covid-19.

Tính đến ngày 11/8, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 11,3 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Trong ngày, cả nước có thêm 4.806 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 85.154/236.901 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Tại Thái Bình, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 11/8, không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Toàn tỉnh hiện có 94 trường hợp F1 và 292 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 962 mẫu, trong đó 1 mẫu của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; 21 mẫu của các trường hợp F1, 3 mẫu của các trường hợp F2 và 937 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ Hà Nội, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực có dịch khác từ ngày 1/8 đến nay là 1.730 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 1.662 trường hợp.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 27 bệnh nhân. Các bệnh viện khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 13 trường hợp nghi nhiễm.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 1.453 trường hợp, trong đó 1.446 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 7 trường hợp đang chờ kết quả.

THU HOÀI

Tăng cường quản lý, kiểm soát việc tổ chức cách ly tại cơ sở

(Xem trang 3)



Khu cách ly tập trung tại Trường Mầm non Nam Thanh (Tiền Hải).

Ảnh: MẠNH THẮNG

Tạo luồng xanh cho doanh nghiệp vận tải

(Xem trang 2)

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212
0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885